



ที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๔/๒๖๕

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง ๑๗๙ ม. ๓ ต.ไม้ฝาด
อ. สіเกา จ.ตรัง ๙๒๑๕๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร

เรียน คุณยอดชาย สุทธิธนกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการพาณิชย์)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แบบตอบรับ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ธุรกิจบริการ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทางสายงานดังกล่าว คือ คุณวัฒนา พัฒนวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายงานบริการเครื่อง (VP Onboard Experience) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ อินกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

งานวิชาการและวิจัย

โทร.๐ ๗๕๒๐ ๔๐๖๐

โทรสาร ๐ ๗๕๒๐ ๔๐๖๑

กาญจนา ร่าง/พิมพ์/ตรวจ...

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ธุรกิจบริการ

สาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วช.ตรัง ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ธุรกิจ บริการ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ศรีวิชัย วช.ตรัง ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรบรรยายหัวข้อ "Ready to fly" โดยคุณ วัฒนา พัฒนวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการบนเครื่อง และ คุณพลอยพรรณ มูลกัณฐา ตำแหน่ง Crew Trainer/Cabin Crew บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาสาขา ภาษาต่างประเทศ และสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก โดยมีกิจกรรมการฝึก ทักษะการสอบสัมภาษณ์งานสายการบินเป็นภาษาอังกฤษโดยท่าน วิทยากรทั้ง 2 ท่าน เพื่อเป็นการสร้าง ประสบการณ์การสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ และบุคลิกของผู้ปฏิบัติงานสายบริการที่ดี

ภาพประกอบ

